

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

ประจำวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมายังคงส่งกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อพี่น้องชาวไทยที่ไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน หรือท่องเที่ยวในต่างประเทศ ลัปดาห์นี้เราจึงขอเสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับภารกิจการดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

ท่ามกลางวิกฤติของการแพร่ระบาดในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และทีมประเทศไทยจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างเดินทางกลับประเทศไทยทั้งทางบกและทางอากาศ โดยในส่วนของการบินทางกลับทางอากาศนับเป็นภารกิจที่ทำหายน้อย เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรการห้ามอากาศยานเข้า – ออกของประเทศต้นทาง และนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโดยต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทั้งนี้ การส่งคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศจะคำนึงถึงกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ได้แก่ ผู้ป่วย คนที่วิงวอนตาย และกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้แก่ นักท่องเที่ยวตกค้าง พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ตกงาน โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ กรมการกงสุล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทางส่งคนไทยกลับทั้งในรูปแบบของเที่ยวบินขนส่งสินค้า เที่ยวบินต่างชาติที่มารับคนชาติของตนในไทยกลับประเทศ รวมถึงเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศต้องบริหารจัดการทั้งในเรื่องของจำนวนคนเดินทาง ช่วงเวลาของเที่ยวบินและการคัดกรองเบื้องต้น

นับตั้งแต่มีมาตรการชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกพี่น้องชาวไทยให้เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศแล้ว จำนวนกว่า ๑๕,๖๐๐ คน และทางบก จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓) โดยล่าสุดมีคนไทยที่ลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนมากถึง ๔,๑๕๕ คน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีแผนที่จะจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำประมาณ ๙ เที่ยวบินเพื่อรับคนไทยจากประเทศต่าง ๆ กลับประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ จากการสำรวจจำนวนคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่า มีคนไทยจาก ๑๑๖ ประเทศ แสดงความประสงค์กลับประเทศไทยทั้งทางอากาศและทางบก เป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและทีมประเทศไทยในกว่า ๙๐ แห่งทั่วโลกพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนคนไทยทุกหนแห่งเพื่อให้กลับถึงบ้านโดยปลอดภัย
